

บทที่ ๕

สรุป

จากการศึกษาถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต เป็นผลจากโครงสร้างทางสังคมแบบศักดินา ซึ่งดำรงอยู่ในสังคมฟิลิปปินส์มานับศตวรรษ มีผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงยากจน ขาดความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบในสิทธิของตน ความไม่รู้และความยากจนได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางนโยบายที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าและวิถีชีวิตที่ดีขึ้นในขณะที่เจ้าของที่ดินและทายาทสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากการยึดครองที่ดินอย่างมากมายและยาวนาน สามารถพัฒนาตัวเองให้เด่นชัดในสังคม และมีผลให้พวกเจ้าที่ดิน กลายเป็นผู้นำทางการเมืองแต่เพียงกลุ่มเดียวมาจนปัจจุบัน และการที่โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งระบบกึ่งศักดินา ซึ่งไร้ความสามารถในการขจัด หรือลดความไม่เสมอภาคและความไม่เป็นธรรมในสังคมให้ลดน้อยลงแต่ประการใด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอำนาจในทางเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน จึงยังคงอยู่ในกลุ่มเจ้าของที่ดินรายใหญ่ ซึ่งเป็นชนชั้นสูงในสังคม

ความจริงที่ปรากฏในโครงสร้างทางสังคมปัจจุบันก็คือ การพึ่งพาทางเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่ต่อชนชั้นน้อยที่เป็นชนชั้นสูง กลไกของระบบอุปถัมภ์ (vehicles of patronage) จึงยังคงเป็นสิ่งจำเป็น และคงไว้ซึ่งความสำคัญและได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคมอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันฐานะทางสังคมของครอบครัว ก็มีส่วนสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของสมาชิกของครอบครัวที่มีต่อสังคม ปัจจุบันดังกล่าวได้เข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการทางการเมืองและการปกครองของประเทศ ทำให้ชนชั้นสูงสามารถใช้ฐานะทางสังคมของตน สนับสนุนบทบาทและฐานะของตนให้สูงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานะและบทบาท

ในการปกครอง เพื่อให้อำนาจทางการปกครองของคนมั่นคง ^๕ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ก็มีส่วนสำคัญในการ สนับสนุนการ ผูกขาดอำนาจทางการเมือง และการปกครอง เพราะระบบเศรษฐกิจที่คองฟิงพาการ เกษตรกรรม และการที่ที่ดินที่ไ้ใช้ในการ เกษตรกรรมตกอยู่ในมือของชนชั้นสูง เพียงกลุ่มเดียว ผลก็คือทำให้ชนชั้นสูงมีอำนาจทางการเมืองควบคู่ไปกับอำนาจทางเศรษฐกิจ การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อสร้างชนชั้นกลางที่มีอำนาจในการ ต่อรองให้เกิดขึ้น ก็ยังเป็นความพยายามที่มีคมน้อย ในขณะที่ยุ่่นำยังต้องการรักษาสถานภาพเดิมในสังคมของตนไว้ ทั้งขาดความสนใจในปัญหาขั้นมูลฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการปฏิรูปที่ดิน ขาดความสำนึกและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนมีอยู่ต่อส่วนรวม การสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในกลุ่มชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงเป็นปัญหาใหญ่และสำคัญยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยรีบด่วน ไม่ว่าจะโดยวิธีการเร่งเพิ่มผลผลิตทั้งทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคภายในและการส่งออก การปฏิรูปที่ดินอย่างจริงจัง การเปิดโครงการสินเชื่อในชนบท สนับสนุนการ รวมกลุ่มของ เกษตรกร และกรรมกร เพื่อสร้างอำนาจในการ ต่อรอง และร่วมมือกันต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากสังคม และยกระดับความเป็นอยู่ของตน การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม การดำเนินนโยบายด้านภาษี เพื่อลดความแตกต่างและช่องว่างระหว่างชนชั้นสูงและชนชั้นต่ำ เพื่อสร้างชนชั้นกลางที่มีอำนาจทาง เศรษฐกิจและการ เมืองอย่างแท้จริง และเพียงพอที่จะ เป็นพลังคอยถ่วงดุลย์อำนาจทางการเมืองของชนชั้นปกครอง / ในด้านสังคมก็เช่นเดียวกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างค่านิยมใหม่ที่ช่วยสร้างเสริมความเป็นตัวของตัวเอง และกระตุ้นให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม มากกว่าความมั่นคงของครอบครัว เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม ในขณะที่เดียวกันก็พยายาม เลิกค่านิยมและความเชื่อเก่า ๆ ที่ส่งเสริมและสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ในภาวะที่รัฐบาลมีอำนาจแค่ขาดอยู่เช่นขณะนี้ รัฐบาลจึง

ศิวีร์ ที่จะดำเนินการวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและความเป็นธรรม
 ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง หากรัฐบาลไม่สามารถกำหนดมาตรการ
 แก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังปัญหาทางการเมืองแล้ว ความไม่
 เสมอภาคในการยึดครองที่ดิน ช่องว่างระหว่างชนชั้นและค่านิยมของสังคม ที่ยึดมั่นอยู่
 กับการครอบครองทรัพย์สิน ก็ยิ่งทำให้ความแตกต่างระหว่างคนจนเพิ่มมากขึ้น และจะ
 นำไปสู่ภาวะความตึงเครียดภายในมากขึ้น และเมื่อถึงเวลานั้นคอมมิวนิสต์ก็จะเริ่ม
 พบปะหาของตนเองก่อความไม่สงบ และความเลวร้ายในสังคมก็จะทวีมากขึ้น และมีผลต่อ
 ความมั่นคงทางการเมืองและการปกครองของชนชั้นผู้นำ เช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต

สภาพสังคมและ เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีต และคงอยู่ในสภาพเดิมจนถึงปัจจุบัน
 และการพัฒนาทางการเมือง เฉพาะในค่านิยมแบบของประชาธิปไตยในสมัยอเมริกา
 ปกครอง ยังคงทำให้การปกครองอยู่ในมือกลุ่มชนเพียงชั้นเดียว ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย
 และเป็นชนชั้นสูงมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง และยังทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่ง
 เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้นำในทางเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกับชนชั้นปกครอง สามารถ
 อยู่เหนือการควบคุมทางการเมือง และเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม
 ผู้นำ สามารถมีอิทธิพลและอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองได้ และจากการผสมผสาน
 กันระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวฟิลิปปินส์ และรูปแบบการปกครองแบบตะวันตก
 ทำให้ปัญหาการปกครองของฟิลิปปินส์ นอกจากจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางการเมือง
 ที่เป็นผลจากสภาพทางสังคมเศรษฐกิจแล้ว ยังขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและการรักษาไว้ซึ่ง
 อำนาจ ลักษณะของการปกครองในรูปกึ่งประชาธิปไตยอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการต่อสู้
 ทางการเมืองที่เกิดขึ้น เป็นการต่อสู้เพื่ออำนาจในระหว่างกลุ่มผู้นำ เพื่อหาช่องทางใน
 การเพิ่มพูนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกลุ่มตนไว้.

การประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการ ชะงักปัญหาความสงบ
 เศรษฐกิจ และการ เมืองที่มีอยู่ให้หมดไป และสร้างสังคมใหม่ที่มีความเป็นธรรม
 ขึ้น และสามารถสนองตอบความต้องการ ของประชาชนได้อย่างกว้างขวาง การ
 ประกาศกฎอัยการศึกแม้จะทำให้ภาวะทางเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น การแก้ไขปัญหา
 การปฏิรูปที่ดินไกลขึ้น และรัฐบาลให้ความสนใจปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหา
 ชนกลุ่มน้อยทางภาคใต้ ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อความเป็นเอกภาพของประเศ
 โดยมุ่งพัฒนาภาคใต้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการที่กฎอัยการศึกยังคงมีผลบังคับใช้
 มาจนปัจจุบันนี้ โดยได้รับความสนับสนุนจากประชาชน เพื่อให้ประธานาธิบดียังคง
 มีอำนาจอย่างกว้างขวางต่อไปนั้น ไม่ได้เป็นการให้หลักประกันอันใดแก่ประชาชนว่า
 รัฐบาลจะสามารถสร้างสังคมใหม่ที่มีความยุติธรรม และความเสมอภาคทางสังคม
 และเศรษฐกิจ เพราะการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสังคมให้เป็นสังคมที่ดีนั้นจะต้องมีการ
 พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังทางการเมืองของมวลชนที่จะ
 ต้องมีอำนาจเหนือผู้นำ เพราะพลังทางการเมืองเป็นพื้นฐานแห่งอำนาจการปกครอง
 และอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ก็เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง เมื่อ
 ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าตนมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการใช้อำนาจปกครองโดยตรง
 หากพลังทางการเมืองของมวลชนยังไม่ได้รับการกระตุ้น การผูกขาดอำนาจโดย
 กลุ่มผู้ปกครองก็ยังคงมีอยู่ต่อไปอีก การประกาศกฎอัยการศึกในฟิลิปปินส์และกฎ
 อัยการศึกยังคงมีผลต่อไปนั้นทำให้อำนาจในการปกครองอยู่ในมือผู้นำแต่เพียงผู้เดียว
 โดยที่ประชาชนกลายเป็นเพียงเครื่องมือในเกมทางการเมืองของผู้นำทางการเมือง
 ซึ่งเป็นชนชั้นสูงของสังคมเช่นที่เคยเป็นมา